



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในขั้นตอนการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากท่านใดจะคัดค้านคุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหาสามารถแจ้งได้ที่ประธานกรรมการสรรหา ภายในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยหน่วยงานได้เสนอชื่อ จำนวน ๑ ท่าน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหา คือ นางจันทร์ศรี สิริวุฒินันท์ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา และประชาคมที่สนใจ

ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ จัดทำเอกสารแสดงประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ครอบคลุมในด้าน ต่อไปนี้ (๑) การเพิ่มคุณภาพการบริหารและการให้บริการในภาพรวม (๒) การเป็นศูนย์ประสานและผลักดันการพัฒนาทางด้านวิชาการ (๓) การเป็นศูนย์การรับสมัครที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (๔) การเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ (๕) การพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ ให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ (รวมภาคผนวก) พร้อมจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับการนำเสนอวิสัยทัศน์ ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที และจัดทำสำเนาจำนวน ๔๒ ชุด มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔ ภายในวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ และเตรียมการตอบข้อคำถามต่อประธานและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิจ (เหม ผลิตพันธุ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ในวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนคณะกรรมการท่านอื่นและประชาคมที่สนใจรับฟังให้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom ID : ๙๓๓ ๖๗๔๙ ๖๒๐๓ Passcode: ๑๑๒๒๓๓)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)

อธิการบดี